

Số: /BGDDT-VP  
V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước  
kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Ban  
dân nguyện chuyển đến

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 1418/BDN ngày 07/11/2022.

### **I. Nội dung kiến nghị 1**

*Cử tri ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xây dựng Luật Nhà giáo để tạo hành lang pháp lý trong việc xây dựng chế độ chính sách, đãi ngộ và các chính sách liên quan đối với nhà giáo. (Câu 55).*

**Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Thái Nguyên. Về vấn đề này, Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:**

Thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật điều chỉnh về nhà giáo để Chính phủ xem xét, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng pháp luật giai đoạn từ năm 2022-2025. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo, trình Chính phủ.

### **II. Nội dung kiến nghị 2**

*Điểm d khoản 1 Điều 4, Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người quy định: “Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/học sinh/tháng”. Hiện nay, học sinh dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được hưởng mức hỗ trợ bằng 80% mức lương cơ sở từ ngân sách Trung ương, 20% mức lương cơ sở từ ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, Nhà nước chưa điều chỉnh mức lương cơ sở. Đề nghị Chính phủ có chính sách tăng mức hỗ trợ cho học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú để đảm bảo đời sống cho các em học sinh. (Câu 65).*

**Về vấn đề này, Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:**

Ngày 11/11/2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ được tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng (mức lương cơ sở hiện hành) lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8%) áp dụng từ ngày 01/7/2023. Do đó, mức hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 cũng được tăng lên tương ứng của mức lương cơ sở.

Năm 2022, Bộ GDĐT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người. Trên cơ sở đó, Bộ GDĐT đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó kiến nghị, đề xuất xem xét việc sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 57/2017/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình mới.

Trong thời gian tới, nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và giao thực hiện nhiệm vụ, Bộ GDĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách cho trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của Nhà nước.

**III. Nội dung kiến nghị 3**

*Tại Điều 18, Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối tượng tuyển sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú THCS “là thanh, thiếu niên người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính từ ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành”. Tuy nhiên, hiện nay, số xã được công nhận xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giảm so với giai đoạn trước. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xem xét điều chỉnh mở rộng vùng tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú để đảm bảo số lượng học sinh đầu vào; phát huy hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất hiện có của các nhà trường, nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (Câu 66).*

**Về vấn đề này, Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:**

Thực hiện Quyết định số 4929/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2021 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quyết định cá biệt của Bộ GDĐT năm 2022, Bộ GDĐT đang xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

Trong thời gian từ ngày 22/7/2022 đến ngày 22/9/2022, dự thảo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT để xin ý kiến rộng

rãi của nhân dân. Bộ GDĐT đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý dự thảo Thông tư của tổ chức và cá nhân gửi về. Theo đó, nội dung liên quan đến đối tượng, địa bàn tuyển sinh vào học trường phổ thông dân tộc nội trú được sửa đổi, bổ sung theo hướng:

*“1. Học sinh là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú (từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh) tại:*

*a) Xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền;*

*b) Xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền.”*

Như vậy, kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên đã được tiếp thu, hoàn thiện trong Dự thảo Thông tư.

#### **IV. Nội dung kiến nghị 4**

*Theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2026, năm học 2022 - 2023, tỉnh Thái Nguyên được bổ sung 1.157 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Số biên chế này mới chỉ đáp ứng được 29% biên chế sự nghiệp giáo dục còn thiếu của tỉnh.*

*Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có tốc độ phát triển nhanh, dân số cơ học tăng cao, quy mô trường lớp của sự nghiệp giáo dục liên tục tăng. Do đó, số lượng biên chế đã giao cho các đơn vị chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế và tình cũng không tự cân đối và bố trí được. Đề nghị Trung ương tiếp tục giao bổ sung số biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2022 - 2023 còn thiếu cho tỉnh Thái Nguyên (3.743 biên chế). Đồng thời, có cơ chế chính sách hợp đồng để thu hút giáo viên đứng lớp trong khi chưa bổ sung được biên chế. (Câu 67).*

#### **Về vấn đề này, Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:**

Ngày 18/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 72-QĐ/TW về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc trung ương giai đoạn 2022 - 2026 (Quyết định số 72-QĐ/TW), trong đó đã bổ sung 65.980 biên chế giáo viên giai đoạn 2022 - 2026 (riêng năm học 2022 - 2023 tạm giao 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương). Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 3585/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02/8/2022 về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số 72-QĐ/TW. Theo đó, đã đề nghị các địa phương khẩn trương tuyển dụng số biên chế được giao và ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Để bảo đảm có đủ giáo viên đứng lớp, đề nghị địa phương tuyển dụng hết số biên chế giáo viên đã được giao (theo thống kê, tỉnh Thái Nguyên còn 564 biên chế giáo viên chưa tuyển dụng) và triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên được bổ sung theo Quyết định số 72-QĐ/TW. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu theo từng cấp học, môn học đến năm 2026, báo cáo Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ để bổ sung biên chế giáo viên trong tổng số biên chế giáo viên được bổ sung đến năm 2026 theo Quyết định số 72-QĐ/TW, bảo đảm lộ trình và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Trường hợp chưa tuyển đủ giáo viên trong biên chế thì bố trí nguồn lực và chính sách thu hút để hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp Giáo dục và Y tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Vụ GDDT; Cục NGCBQLGD;
- Công thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TH.

**BỘ TRƯỞNG**

**Nguyễn Kim Sơn**